
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

TNA        13 ก.ย. 2017 08:12:23 
คุยโขมงข่าวเช้า (9 เศรษฐกิจ BIZ TIME) วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 

 ไทยเดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนญี่ปุ่น  
 เจโทรแนะไทยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ขึ้นค่าเรือโดยสาร 50 สต.-1 บาท 14 ก.ย.60  
 ครม.อัดงบ 4.5 พันล้าน เพิ่มค่าเช่าบ้าน ข้าราชการ  
 เคาะภาษีสุรา-ยาสูบ-ไพ่ มีผล 16 ก.ย.60 
 คปภ.จับมือพันธมิตรจัดงานสัปดาห์ประกันภัย  
 สัมภาษณ์พิเศษ ผู้ว่าการ กยท. สถานการณ์ราคายางโลก-ยุทธศาสตร์ยางพารา  

  



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลข่าวท่ัวไทยประจ าวันท่ี 11 กันยายน 2560 

เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุ ร่างยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี มุ่งเนน้ให้ไทยเป็น
ผู้น าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากยางพารา โดยปรับเปลี่ยนบทบาทให้มกีารสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ  
  นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ยางพารา 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อวางกรอบแผนพัฒนายางพารา
ท้ังระบบ โดยที่ผ่านมาได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง และจัดท าเป็นร่างยุทธศาสตร์เพื่อน ากลับมา
ประชุมรับฟังคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์ต่อไป ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา 09.00 - 12.00 น. จะจัด
ประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท่ีการยางแห่งประเทศไทยส านักงานใหญ่ จากนั้นจะ
น าไปปรับแก้ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการราคายางต่อไป โดยวางกรอบว่าจะปรับเปลี่ยนจาก
เดิมที่ไทยเป็นผู้ส่งออกทางด้านวัตถุดิบอันดับ 1 ของโลก มาเป็นผู้ผลิตและส่งออกทั้งยาง
ธรรมชาติ รวมถึงผลิตภัณฑ์ ยาง และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ปรับเปลี่ยนบทบาทให้มีการ
สร้างนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั้งนี้การท าประชาพิจารณ์ ได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
5 ประเด็นประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร การเพิ่ม
ประสิทธิภาพคุณและมาตรฐาน การวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม การพัฒนาตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ และการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการพัฒนาตลาดยางพารา  
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

ดร. ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญของประเทศ ดังนั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ให้นโยบายในการจัดท าร่างยุทธศาสตรย์างพา ระยะ 20 ปีนี้ข้ึนมา ด้วยการ
รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งเกษตรกรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนี้ ซึ่งจากนี้ 20 ปียางพาราของไทยจะมีการ
ปรับเปลีย่นที่จะพัฒนาให้เป็นฮับดา้นยางพารา 

ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปีนี้จะสืบเนือ่งและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท้ังแนวคิด แนวทาง และงบประมาณ โดยจะรวบรวมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนใน
การประกอบธุรกิจยางพาราเข้าไวด้้วยกัน ซึ่งต่อจากนี้โลกจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นยางพาราของประเทศไทยจึงต้องมีการ
ปรับตัวท่ีต้องเป็นสินค้าท่ีมีมลูค่าเพิ่มให้ได ้

ทั้งนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ไดย้้ าถึงการด าเนินการที่จะให้ไปถึงเป้าหมายได้ว่า จะต้องเริ่มจากเกษตรกรที่ต้องมี
ความพร้อมและต้องมรีายได้ที่มั่นคง /เรื่องการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากจะมีประเทศผู้ปลูกยางเกิดขึ้นอีกมาก 
ดังนั้นเราต้องรักษาคณุภาพให้ได้ /เรื่องการประกอบธุรกจิยางพาราที่จะต้องท าให้เป็นตลาดใหม่ท่ีกว้างขึ้น รวมถึงการน า
นวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมยางพาราที่เราจะไมเ่พียงแต่ผลิตน้ ายางพารา แต่เราจะสร้างมลูค่าเพิ่มในผลิตภณัฑ์ของ
ยางพาราด้วย 

อย่างไรก็ตาม ตามที่การยางแห่งประเทศไทยได้ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยท าหน้าท่ีเป็นที่ปรึกษาของโครงการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายรฐับาลที่มุ่งหวังให้มีการจดัท ายุทธศาสตร์พัฒนายางพาราทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวท่ีครอบคลุมยางพาราทั้งระบบ เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมั่นคง มั่ง
คั่ง และยั่งยืน ตลอดจนมีแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถน าไปปฏิบัติและแก้ไขปญัหาได้จริงนั้น ในขณะนี้มหาวิทยาลัย
หอการค้าได้ท าการจดัท าร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีก าหนดน าร่างยุทธศาสตรด์ังกล่าวไป
ท าประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มสี่วนได้เสยีต่อไป 

 

 

 



 

วสิาหกจิชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา จ. บุรีรัมย์ ผลติยางแผ่นรมควนั GMP แห่งแรกของ
ภาคอสีาน     9  กนัยายน  2560 

      

     ฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย จดัระบบใหก้บัสถาบนัเกษตรกรผูผ้ลิตยางแผน่รมควนั ดว้ยการน าเทคนิค

รายละเอียดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ GMP จากศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคใต ้

ยางแผ่นรมควนัมาตรฐาน GMP เป็นระบบควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อ
ปี 2556 โดยฝ่ายวจิัยและพัฒนาอตุสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย ได้จัดระบบให้กบัสถาบนัเกษตรกรผู้ผลติยาง
แผ่นรมควนั ด้วยการน าเทคนิครายละเอยีดเกร็ดความรู้ ประสบการณ์ของคณะ GMP จากศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ 
 
มีการควบคุมคุณภาพยางท่ีผลิตไดด้ว้ยการตรวจสอบสมบติัทางวทิยาศาสตร์อยา่งต่อเน่ือง และก าหนดเป็น “ยางเกรดพรี
เมียม” ก าหนดสมบติัต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นช่วงท่ีก าหนดเพ่ือใหทุ้กโรงสามารถผลิตยางใหมี้สมบติัคงท่ี สม ่าเสมอ มีความสะอาด 
ความยดืหยุน่ท่ีดีท่ีสุดเม่ือเทียบกบัยางดิบทุกชนิด 
 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย ์ผลิตยางแผน่รมควนัมาเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 19 ปี ประสบ
ปัญหาเร่ืองยางไม่ไดคุ้ณภาพมาโดยตลอด จึงตดัสินใจท่ีจะท าระบบมาตรฐาน GMP 

 
จากท่ีไดท้  าการปรับปรุงกระบวนการผลิตตามขอ้แนะน าและรับการอบรมเชิงปฏิบติัการ ท าใหก้ลุ่มน้ีสามารถไดรั้บ
มาตรฐาน GMPจากฝ่ายวิจยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 นบัวา่เป็นโรงแรกของภาคอีสาน
และเป็นโรงท่ี 9 ของประเทศ ท่ีสามารถผลิตยางส่งบริษทัโดยมีราคาสูงกวา่ราคาประกาศจากส านกังานตลาดกลางยางพารา
บุรีรัมย ์กิโลกรัมละ 2 บาท 

 
การรับรองคุณภาพน้ีจะมีอาย ุ1 ปี และจะมีการสุ่มตรวจกระบวนการผลิตอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 3 คร้ังต่อปีเพ่ือเป็นการ
รักษามาตรฐานการผลิต 

ท าความรู้จัก วสิาหกจิชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา 
 
วิสาหกจิชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา ตั้งอยูใ่น ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย ์ ผลิตยางน ้ายางสดป้อนกลุ่มวนัละ 10

ตนั แปรรูปเป็นยางแผน่รมควนัวนัละ 3-4 ตนั มีทรัพยสิ์นรวมมากกวา่ 10 ลา้นบาท  

 



พวกเขาคิดเหมือนกนัวา่ การผลิตยางแผน่ดิบแบบต่างคนต่างท า และขายแบบตวัใครตวัมนั เป็นอนัตรายขั้นรุนแรงต่ออาชีพ
เพราะพอ่คา้กดราคายางไดง่้าย และไร้อ านาจการต่อรอง 
 
ขณะเดียวกนั แมจ้ะหนัมารวบรวมยางแผน่จากเกษตรกรหลายๆ คน ก็ยงัไม่ใช่ทางออกสุดทา้ย เพราะยงัคงผลิตแบบต่างคนต่าง
ท า จึงควบคุมคุณภาพไม่ได ้และขายไดร้าคาต ่าเหมือนเดิม สุดทา้ยจึงเลิกผลิตยางแผน่ดิบ แลว้น าน ้ายางสดมารวมกนั ณ ท่ีท า
การกลุ่ม เพ่ือผลิตเป็นยางแผน่รมควนั  

 

ขอ้ดีวา่เม่ือน าน ้ายางสดมาท าเป็นยางแผน่รมควนัดว้ยวิธีเดียวกนั ท าใหค้วบคุมคุณภาพไดดี้ข้ึน ยางออกมามีคุณภาพ
เหมือนกนั ไม่เสียหาย ไม่ตกเกรดเหมือนท ายางแผน่ดิบ และขายไดร้าคาสูงกวา่ 
 
ขณะท่ีสมาชิกท่ีมีสวนยางนอ้ยๆ ถา้ท ายางแผน่กไ็ม่คุม้แต่แค่น าน ้ายางมาส่งท่ีกลุ่มไม่ตอ้งเสียเวลาแปรรูปยาง มีเวลาไปท าอาชีพ
เสริมอยา่งอ่ืนได ้ 
 
สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ยมีสวนยางไม่เกิน 30 ไร่เท่านั้น ซ่ึงเป็นจุดประสงคข์องกลุ่มในการรวบรวมผลผลิตจาก
สมาชิกในชุมชนมาแปรรูปเป็นยางคุณภาพ เพ่ิมมูลค่า  
ความโดดเด่นของการผลิตยางแผน่รมควนัของท่ีน่ีคือ สามารถลดตน้ทุนการผลิตยางได ้คือ การเพ่ิมความจุยางในหอ้งรม จาก 2 
ตนั เป็น 6 ตวั โดยไม่ขยายหอ้ง และใชเ้ช้ือเพลิงเท่าเดิม 
 
โรงรมควนัมีก าลงัความจุยาง 2 ตนั มีทั้งหมด 4 หอ้ง ตน้ทุนสร้างประมาณ 2 แสน/หอ้ง  ปกติจะอบยางไดค้ร้ังละ 2 ตนั/เตา 
หรือรวม  8 ตนั ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา 3-4 วนั กวา่จะอบรมควนัเสร็จ  แต่จากประสบการณ์ท าใหส้ามารถอบยางเพ่ิมข้ึนเป็น 6 ตนั/
หอ้ง บนพ้ืนท่ีเท่าเดิม 
 
วิธีการคือ ปกติจะแขวนยาง 3 แผน่/ราว แต่เปล่ียนมาตาก 10 แผน่/ราว แบ่งการจดัการเป็น 2 ส่วน คือ หลงัจากท าเป็นยาง
แผน่ดิบ จะเรียงยางปกติ 3 แผน่/ราว น าผึ่งแดดผึ่งลมแลว้น าเขา้เตารมควนั แต่จะรมเพียงแค ่1 คืนเท่านั้น จากนั้นจะน าออกจาก
เตา เพ่ือน าออกมาจดัเรียงใหม่ โดยเพ่ิมเป็นราวละ 10 แผน่ วิธีน้ีจึงท าใหอ้บยางในเตาไดเ้พ่ิมข้ึน จาก 2 ตนั เป็น 6 ตนั 

 
อบคืนแรกจะเป็นเหมือนอบรีดน ้าออกจากแผน่ยาง หลงัจากนั้นน ้า ความช้ืนจะนอ้ย เม่ือน าออกมาจดัเรียงใหม่จะท าใหอ้บยางได้
เพ่ิมข้ึน ปกติยาง 2 ตนั ใชฟ้ื้น 1 ตนั แต่พอมาใชวิ้ธีน้ีฟืน 1 ตนั อบได ้6 ตนั คุณภาพยางยงัเหมือนเดิม และยางแหง้ไวกวา่
ระบบเดิม หลงัการอบจะไดย้างแผน่รมควนัคุณภาพ ชั้น 3 มากกวา่ 90% 

ขอขอบคุณ 

นายธนากร จีนแดง 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฐานเกษตรยางพารา 
120/1 หมู่ 5 บา้นหนองตาเฮียง ต.ดงอีจาน อ.โนนสุวรรณ จ.บรีุรัมย ์โทรศพัท ์09-8230-0457 
 
สถาบนัเกษตรกรท่ีมีความประสงคจ์ะท าระบบคุณภาพมาตรฐาน GMP สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคใต ้อ. หาดใหญ ่จ. สงขลา ไดใ้นเวลาราชการ โทรศพัท ์074 894 307 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 


